

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI BÌNH

Điều hành ngân sách linh hoạt, minh bạch, hiệu quả

KỲ 2: “ĐÁNH THỨC” NGUỒN LỰC TRONG DÂN

Một trong những cơ chế, chính sách tạo đồng thuận trong dân, giúp người dân từ vị thế là người thụ hưởng, bị động sang chủ động, chung tay góp sức xây dựng NTM đó là Quyết định số 19 của UBND tỉnh Thái Bình về việc hỗ trợ xi măng trả chậm trong xây dựng hạ tầng NTM.

Dẫn làm, dân thụ hưởng

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 7/11/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ xi măng trả chậm xây dựng hạ tầng NTM như “cơn gió” tiếp thêm sức mạnh cho “ngọn lửa” xây dựng NTM đang bùng sáng khắp các địa phương trong tỉnh. Ngay sau khi quyết định được ban hành, khắp các địa phương, không khí làm đường sôi nổi hơn bao giờ hết. “Phấn khởi”, “hợp lòng dân” là câu trả lời của mỗi người dân khi nói về Quyết định số 19. Đi trên con đường mới, kang trang, bà Đồi Thị Lan, thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất (Hưng Hà) vui vẻ cho biết: Trước đây, đường trong thôn gỗ ghè, khó đi; trời nắng thì bụi, trời mưa thì trơn trượt, việc đi lại của người dân khá vất vả. Nay đường được đổ bê tông, chúng tôi phấn khởi lắm. Ngoài khoản đóng góp theo thống nhất, gia đình tôi tự nguyện hiến 45m² đất thổ cư, phá dỡ tường bao để mở đường. Nhìn con đường thành thang, sạch sẽ, không riêng gia đình tôi mà các hộ khác trong thôn cũng không tiếc công, tiếc của đã bỏ ra làm đường. Cũng nhờ chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh khích lệ bà con hàng hái đóng góp mà diện mạo thôn xóm mới kang trang, đổi mới hơn.

Trước năm 2013, An Đông là một trong những xã khó khăn của huyện Quỳnh Phụ trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, nhờ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ linh hoạt của tỉnh, của huyện, đặc biệt là Quyết định số 19 của UBND tỉnh, xã đã huy động được sự vào cuộc tích cực của nhân dân, sự ủng hộ



Làm đường giao thông ở xã nông thôn mới An Đông (Quỳnh Phụ).

hộ của con em xa quê. Chỉ sau 2 tháng phát động, toàn xã đã bê tông hóa 19 tuyến đường, chiếm 80%, với trên 9,2km, trong đó nhân dân, con em xa quê ủng hộ gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân đã tự nguyện hiến tặng trên 600m² đất, 600m tường bao, 11 cổng đầu... Tiêu biểu như gia đình bác Nguyễn Văn Lập, thương binh loại 4 đã ủng hộ 20 triệu đồng và tình nguyện cho vay 30 triệu đồng làm đường. Đặc biệt, cụ Lê Thị Gái, vợ liệt sĩ đã tình nguyện phá bỏ công trình cổng đầu, tường bao hơn 10 triệu đồng và hiến 13m đất, góp sức cùng bà con nhân dân xây dựng con đường. Nhờ đó, góp phần để cuối năm 2014 xã An Đông đã về đích NTM.

Quyết định số 19 của UBND tỉnh thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân

đồng tình hưởng ứng, khơi dậy tính tự chủ, tự quyết, tự quản của người dân, tạo thành phong trào sôi nổi khắp các làng quê trong tỉnh. Tại mỗi thôn, xóm đều ban hành nghị quyết làm đường giao thông nông thôn, thành viên là các ban vận động; việc kiểm tra, giám sát công trình đều là người dân địa phương, do đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân nên huy động vốn nhanh, không có vướng mắc, bảo đảm nguồn vốn đối ứng cho công trình. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên đã huy động được nguồn lực lớn trong dân. Rất nhiều cá nhân trong tỉnh tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn sẵn lòng dành dụm, đóng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư để mở đường hoặc

xây dựng công trình phúc lợi. Nhiều cụ già tuổi đã ngoài 80 nhưng vẫn tích cực vận động con cháu ủng hộ hàng trăm triệu đồng; hàng nghìn gia đình làm ăn khá giả và con em xa quê, nhiều chức sắc tôn giáo đã ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng trong phong trào xây dựng NTM, điển hình như: gia đình ông Trần Xuân Ý, xã Tân Lễ (Hưng Hà) ủng hộ 2,04 tỷ đồng làm đường giao thông; bà Đinh Thị Nụ - vợ liệt sĩ, xã Chi Lăng (Hưng Hà) ủng hộ 280 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; gia đình ông Lê Anh Tuấn, xã Tây Phong (Tiền Hải) ủng hộ 3 tỷ đồng; ông Trần Hữu Vĩnh, xã Thái Phương (Hưng Hà) ủng hộ 1,95 tỷ đồng; gia đình ông Ngô Văn Phát, xã Nam Hưng (Tiền Hải) trú quán tại thành phố Hải Phòng ủng hộ 12,88 tỷ đồng...

Chỉ chưa đầy 6 tháng, trên 500.000 tấn xi măng hỗ trợ giai đoạn 1 đã được các xã đăng ký hết. Cơ chế hỗ trợ xi măng sau này được mở rộng áp dụng cho tất cả các xã, kể cả các xã NTM, mở rộng ra một số công trình thuộc nhóm 2 với điều kiện không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Tiết kiệm trên 100 tỷ đồng

Những năm qua, ngành Tài chính đã tích cực tham mưu cho tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm bảo đảm cân đối nguồn vốn đầu tư, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi thường xuyên của các cấp, ngành và các nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo bước đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có chương trình xây dựng NTM. Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 - 2015, mỗi xã về đích xây dựng NTM cần 200 - 300 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng/năm, trong khi toàn tỉnh có 263 xã xây dựng NTM. Như vậy, để về đích phải cần khoảng 200 năm. Tuy nhiên, khi Quyết định số 19 ra đời, với cơ chế hỗ trợ xi măng trúng lòng dân, các xã đã huy động được sức dân tham gia. Tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng còn người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, ngày công và tiền của để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, từ đó giảm áp lực cho ngân sách. Chỉ tính riêng cơ chế hỗ trợ xi măng, từ năm 2013 đến nay, thay vì đầu tư 100% ngân sách, tỉnh Thái Bình chỉ việc “kích cầu” nguồn hỗ trợ xi măng tương đương 25 - 30% tổng mức đầu tư đã đúng hóa được trên 12.000km đường giao thông nông thôn các loại, trên 1.200km kênh mương và nhiều công trình khác. Không những phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, cơ chế này đã góp phần đáng kể giảm áp lực trong điều hành ngân sách. Ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Trong điều hành ngân sách nhà nước, ngành Tài chính luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí theo dự toán được phê duyệt để

từ đầu năm cho việc thanh toán các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm... Trong xây dựng NTM, bên cạnh việc tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; tháo gỡ khó khăn về tiếp cận tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; kiểm soát và xử lý các khoản nợ... ngành đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều hành ngân sách linh hoạt, triệt để tiết kiệm, đặc biệt trong thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng NTM. Ngay trong giai đoạn 1 triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng, theo cam kết với đơn vị cung ứng xi măng và cơ chế của tỉnh khi mua xi măng trả chậm trong 6 tháng kể từ ngày

nhận xi măng không trả lãi. Từ tháng thứ bảy phải trả lãi theo lãi suất trong hạn của các ngân hàng thương mại và sau 18 tháng không trả được thì phải trả tiền lãi theo mức lãi suất quá hạn. Theo đó, giai đoạn 1 Thái Bình phải trả lãi khoảng 70 tỷ đồng cho các đơn vị cung ứng xi măng nhưng với sự tham mưu, đề xuất của ngành Tài chính trong việc vận dụng, điều hành ngân sách linh hoạt, sử dụng các nguồn nhân rỗi của ngân sách, tỉnh đã trả tiền xi măng cho các đơn vị cung ứng trước 6 tháng. Vì vậy, các đơn vị cung ứng đã phải trả tiền lãi tương ứng với thời gian trả trước số tiền gần 35 tỷ đồng. Từ cơ chế và việc vận dụng linh

hoạt trong điều hành ngân sách đã mang lại hiệu quả cao, vừa đáp ứng được nhu cầu thiết thực của chương trình xi măng vừa tiết kiệm cho chi tiêu ngân sách tỉnh trên 100 tỷ đồng. Sau 7 năm triển khai Quyết định số 19, Thái Bình đã đầu thầu, ký hợp đồng mua khoảng 1,3 triệu tấn xi măng với kinh phí trên 1.530 tỷ đồng. Bằng việc huy động các nguồn lực như tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm chi tiêu dùng..., tỉnh đã thanh toán dứt điểm kinh phí mua xi măng cho các đơn vị cung ứng, kể cả tiền gốc và tiền lãi.

(còn nữa)

NHÓM PHÓNG VIÊN

KẾT QUẢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

Tổng lượng xi măng đã mua 1.281.854 tấn

- Xây dựng và nâng cấp 12.189km đường giao thông**
- Cứng hóa 1.274,51km kênh mương**
- Xây dựng mới 207 trường học**
- Đầu tư mới và nâng cấp 57 trạm cấp nước sạch**
- Xây mới 1.324 nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn**
- Xây dựng mới 180 trạm y tế**

Covid-19 Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

ĐÔNG HUNG

Đồn sức phòng, chống dịch Covid-19

“Đông Hưng quyết liệt thực hiện phương châm “5 tại chỗ” trong phòng, chống dịch Covid-19, gồm: lực lượng chống dịch tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; vật tư, trang thiết bị tại chỗ; thuốc men, sinh phẩm tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ” - đồng chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng khẳng định tại hội nghị tập huấn phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, huyện Đông Hưng mới có 1 trường hợp từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) về địa phương nghi nhiễm Covid-19 nhưng sau một thời gian cách ly, xét nghiệm cho kết quả âm tính đã được về nhà. Trên địa bàn huyện còn có trên 80 người nước ngoài lưu trú, trong đó có 46 công dân Trung Quốc, tất cả đều được kiểm tra y tế, chưa ghi nhận các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh. Những người Việt Nam từ vùng dịch về theo dõi trong 14 ngày qua không có biểu hiện nhiễm bệnh. Dù vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Đông Hưng đã huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch,

không chủ quan, không để dịch phát sinh trên địa bàn. Đồng chí Vũ Viết Hiến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Châu cho biết: Ngày 30/1/2020, nhận được tin báo có một người dân ở phố Tăng từ vùng dịch Vũ Hán về địa phương, chúng tôi đã gặp gỡ đồng viên người này từ cách ly với người nhà, nếu có biểu hiện sốt, ho thì đi khám ngay. Trạm Y tế xã cũng tham mưu UBND xã họp khẩn, thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập 2 đội cơ động gồm bác sĩ, cán bộ Trạm Y tế xã và cán bộ y tế thôn trực 24/24 giờ. Theo dõi, cách ly các thành viên gia đình người từ vùng dịch về và những người đã từng tiếp xúc để khoanh vùng dập dịch (nếu có). Trạm Y

tế xã cũng triển khai nhiều biện pháp phòng dịch, trong đó tập trung tuyên truyền các triệu chứng, cách phòng tránh phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã 2 - 3 lần/ngày, gặp gỡ trấn an tinh thần cho một số người hoang mang vì làm ruộng địa phương có người nhiễm Covid-19. Tiếp nhận khẩu trang của tỉnh, của người con quê hương hỗ trợ, tặng phát miễn phí cho các nhà trường và người dân. Phối hợp tổ chức phun hóa chất tiêu diệt, khử trùng tại các cơ quan, trường học, trạm xá, bãi rác để phòng dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Với xã Phong Châu, dù không có người Trung Quốc đến sinh sống, làm việc, cũng chưa có người của địa

phương đi làm ở vùng dịch về song công tác phòng, chống dịch vẫn được chú trọng, làm tốt. Đồng chí Cao Kim Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát hàng nghìn tờ rơi tới người dân để họ hiểu, tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh, đồng thời chủ động nắm bắt, theo dõi, quản lý sát sao những người từ vùng dịch về địa phương để ngăn chặn, tránh lây lan dịch bệnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 16 doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc với 56 người, trong đó có 9 người là người Trung Quốc ở lại trực

tết tại doanh nghiệp, không xuất cảnh, 37 người Trung Quốc đã nhập cảnh vào địa bàn. Tuy nhiên, đến nay chưa có người Trung Quốc nào có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Đồng chí Trần Đức Hiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền xã, thị trấn, các ngành chuyên môn, ban lãnh đạo doanh nghiệp quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp tạm trú là công dân Trung Quốc và công dân của các quốc gia khác đã đi qua vùng dịch đến đơn vị công tác, đặc biệt là các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc. Khi phát hiện trường hợp nào có nguy cơ mắc bệnh từ vùng dịch trở về doanh nghiệp, các trường hợp có biểu hiện sốt, ho... phải tổ chức cách ly, điều trị, bao vây xử lý kịp thời theo quy định về phòng, chống dịch và thông tin, báo cáo trực tiếp các cơ quan chuyên môn của huyện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các doanh nghiệp tuyên truyền rộng rãi đến người lao động các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại bếp ăn tập thể, mua và phát khẩu trang cho công nhân, người lao động, tổ

chức phun thuốc khử trùng và thường xuyên vệ sinh môi trường tại nơi làm việc. Đồng chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với phương châm “5 tại chỗ” và tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp yêu cầu Covid-19 huyện đã tổ chức 4 buổi tập huấn, đa dạng các hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, băng tin, phát hàng nghìn tờ rơi tới người dân. Tiếp nhận, cấp phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang theo

quy định. Chỉ đạo các địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ trụ sở cơ quan, đơn vị, trường, trạm... Chỉ đạo ngành Y tế thành lập 2 đội phản ứng nhanh, 4 đội cơ động hỗ trợ các xã, thị trấn và tổ chức thường trực 24/24 giờ từ ngày 1/2/2020; giám sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng từ vùng dịch về theo quy định. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa huyện đã thành lập khu cách ly có đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, vật tư y tế... để đáp ứng nếu có người nhiễm Covid-19. Các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thường xuyên kiểm tra

công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Hưng đang tập trung vào 3 mục tiêu: Tập trung tuyên truyền đến từng hộ dân, cơ sở xuất, kinh doanh; huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm người dân biết cách tự phòng dịch; giám sát, cách ly người nghi nhiễm Covid-19 chặt chẽ nhằm bảo đảm kiểm soát không để xảy ra dịch.

THU HIỀN



Trường Tiểu học và THCS Hợp Tiến (Đông Hưng) tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng các phòng học.